



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๘ มูลค่าข่าว ๑๓๗,๙๐๔-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## EGAT's Tutor Camp ทบทวนความรู้มุ่งสู่มหาลัย

เพื่อเปิดโอกาสในด้านการศึกษให้กับเด็กและเยาวชนได้ ทบทวนความรู้เพื่อการก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย ทางกรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดโครงการ EGAT's Tutor Camp เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งถ่ายทอดสดไปยังหน่วยงานภูมิภาคของ กฟผ.

นายประภาส วิชากุล รองผู้อำนวยการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ได้ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มัธยม) จัดโครงการ EGAT's Tutor Camp เปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชน เพื่อทบทวนความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. พร้อมทั้งถ่ายทอดสดไปยังหน่วยงานภูมิภาคของ กฟผ. (EGAT Live Streaming) สำหรับเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงเช่น โรงไฟฟ้า และใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า ในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เชื้อเพลิงลือแร่ จังหวัดขอนแก่น เชื้อเพลิงลือแร่ จังหวัดกาญจนบุรี และเยาวชนพื้นที่ใกล้เคียงแนวสายส่งไฟฟ้า จังหวัดพิษณุโลก โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ร่วมถ่ายทอดความรู้ มุ่งเน้นเนื้อหาที่ยึดแน่นเข้มข้น มุ่งเสริมเทคนิคการคิดวิเคราะห์ที่จำแนก คิดเร็วพร้อม

แจกหนังสือสรุปเนื้อหาทุกวิชาฟรี โดยในวันที่ (12 ตุลาคม 2556) นายประภาส วิชากุล รองผู้อำนวยการสังคม กฟผ. และ ศส.ชวลิต สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มัธยม) ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ EGAT's Tutor Camp ณ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

"รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มัธยม) ให้เกียรติกับ กฟผ. ร่วมจัดโครงการ EGAT's Tutor Camp เป็นครั้งแรก และมีเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่เตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทบทวนความรู้ โดยมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์มาช่วยสอนเสริมให้เยาวชน เพื่อสร้างให้มีความพร้อมก่อนสอบต่อเข้ามหาวิทยาลัย โดย กฟผ. ได้เปิดโอกาสให้แก่เยาวชนรอบพื้นที่ กฟผ. ภายใต้เจตนารมณ์ที่ต้องการส่งเสริมเยาวชนในด้านการศึกษามุ่งมั่นให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยตามที่ตั้งใจ" นายประภาสกล่าว

นอกจากนี้ โครงการยังได้รับสมัคร "จิตอาสาทางวิชาการ" โดยพนักงาน กฟผ. ที่มีจิตอาสาที่มีทักษะทางวิชาการจะทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงตอบปัญหาให้คำแนะนำแก่เยาวชนในระหว่างและหลังการบรรยายด้วย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรม นำความรู้มาถ่ายทอดวิชาความรู้ ช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคมไทยผ่านโครงการ CSR ของ กฟผ. ได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับโครงการ EGAT's Tutor Camp เป็นโครงการที่ กฟผ. ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มัธยม) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 และ 19-20 ต.ค.2556 โดยการบรรยายให้ความรู้ การสอนเทคนิค การคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงข้อมูล จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ของแต่ละวิชา ซึ่งจะมีวิชาต่างๆ ครอบคลุมของการสอบ GAT PAT ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และวัดแววความเป็นครู โดยมีเยาวชนที่สนใจจากชุมชน และโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือและหน่วยงานภูมิภาคสนใจรับฟังการบรรยายครั้งนี้ รวมกว่า 3,000 คน.

